

‘สมคิด’ ถกปตท.พรุ่งนี้ จัดสูตรรับมือ ‘ดีเซล’ พุ่ง^{1,4}

กรุงเทพธุรกิจ • “สมคิด” รับมือน้ำมันขาขึ้น เตรียม
หาหรือผู้บริหาร ปตท. 11 ต.ค. รับมือหวั่นต้นทุนสินค้าเพิ่ม
พร้อมคุยแผนลงทุนไปโออีโคโนมี กบง.สั่งห้ามมาตรการดูแล
ราคาดีเซลเพิ่มหลังอุดหนุนเต็มเปดาน ด้าน ส.อ.ท.กังวล
ค่าเอฟทีพุ่งกดดันต้นทุนการผลิต

ราคาน้ำมันที่ทรงตัวในระดับสูงทำให้การอุดหนุน
ราคาดีเซลของกองทุนน้ำมันและเชื้อเพลิงชนเปดานที่
ลิตรละ 1 บาท เพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกเกินลิตรละ 30 บาท
ซึ่งราคาน้ำมันดิบที่ทรงตัวในระดับสูง ทำให้รัฐบาล

ต้องการห้ามมาตรการดูแลราคาน้ำมันขายปลีกเพิ่มเติม

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า
ราคาน้ำมันในตลาดโลกอยู่ในช่วงขาขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้
ราคาต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น แต่เชื่อว่าวางแผนรับมือและ
เตรียมการหลายอย่างได้ทั้งเรื่องการผลิตและเรื่องอื่นที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ต้องการให้เกิดความกังวลว่าราคาน้ำมันอยู่ใน
ช่วงขาขึ้นแล้วต้นทุนสินค้าจะเพิ่ม โดยวันที่ 11 ต.ค.นี้
จะเดินทางไปหารือกับผู้บริหารบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

อ่านต่อหน้า 4

สมคิด

เรื่องพลังงานปิโตรเคมี รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (ไบโออีโคโนมี) ที่จะมีผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วยเพื่อเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องผลักดัน เช่น นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

"ตอนนี้น้ำมันช่วงขาขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็เตรียมการหลายอย่างได้ ซึ่งเรากังวลได้แต่ไม่อยากให้ตกใจอีกว่าต้นทุนจะขึ้นแล้ว การส่งออกจะตกคนเราเป็นอะไรไม่รู้ตกใจง่ายหรือว่า 10 ปีที่ผ่านมาเราเจอแต่เรื่องไม่ดีเยอะ เราจึงกลายเป็นคนกังวลมาก"

สั่งเพิ่มมาตรการดูแลดีเซล

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า นายสมคิด เดินทางมาตรวจเยี่ยมและหารือร่วมกับผู้บริหาร ปตท. และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน เพื่อต้องการรับทราบการวางกรอบทิศทางการลงทุนด้านพลังงานของ ปตท. ที่จะสอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนการลงทุนในภาพใหญ่ของประเทศว่าเป็นอย่างไร

ส่วนที่นายสมคิด มีความเป็นห่วงเรื่องทิศทางราคาน้ำมันดิบที่ปรับสูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานนั้น ในเรื่องนี้ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงาน ระบุว่า การประชุม กบง. เมื่อวันที่ 5 ต.ค.2561 ได้หารือถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบดูไบที่ปรับขึ้นไปแตะระดับ 83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทำให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปอุดหนุนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเติมเพดานที่ 1 บาทต่อลิตรแล้ว เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร ดังนั้น กบง. จึงได้สั่งการให้สนพ. ไปหามาตรการเข้ามาดูแลราคาน้ำมันดีเซลเพิ่มเติมเพื่อเตรียมรับมือหากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง

สำหรับทิศทางราคาน้ำมันดิบตลาดโลกต้นสัปดาห์นี้เริ่มปรับลดลงต่อเนื่อง โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2561 น้ำมันดิบเบรนท์ อยู่ที่ 83.91 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลง 0.25 เซนต์ต่อบาร์เรล และน้ำมันดิบดูไบ อยู่ที่ 81.45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลง 1.65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

คาดเงินต้องการใช้น้ำมันสูงขึ้น

หน่วยวิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประเมินว่า ราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลงในระหว่างช่วงโหม่งการซื้อขายกว่า 1.8% นั้น เกิดจากตลาดคาดว่าอิหร่านจะยังส่งออกน้ำมันดิบได้แม้จะถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ ในวันที่ 4 พ.ย. 2561 โดยรอยเตอร์เปิดเผยว่า อินเดียได้มีคำสั่งซื้อน้ำมันดิบจากอิหร่านส่งมอบเดือน พ.ย. กว่า 9 ล้านบาร์เรล หลังยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ

สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีที่จะได้รับจากสหรัฐ หากให้ความร่วมมือในการคว่ำบาตรอิหร่าน

นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบติดกลับมาปิดตลาดลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หลังจีนเปิดเผยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในเชิงปฏิบัติการตอบโต้สงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยธนาคารกลางจีนประกาศปรับลดสัดส่วนเงินทุนสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ลง 1% มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 2561 เพื่อเสริมสภาพคล่องของเศรษฐกิจจีน ส่งผลให้ตลาดคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความต้องการใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้น

ไทยออยล์คาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในสัปดาห์นี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ 83-88 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยมีปัจจัยที่ต้องติดตาม เช่นการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐที่ยังคงกดดันปริมาณการผลิตและการส่งออกน้ำมันดิบของอิหร่าน ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐ คาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังความต้องการใช้น้ำมันปรับลดลงเนื่องจากโรงกลั่นอยู่ในช่วงปิดซ่อมบำรุง

โดยในสัปดาห์ล่าสุด สำนักงานพลังงานสากลสหรัฐ (EIA) รายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐสำหรับสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันที่ 29 ก.ย. 2561 ปรับเพิ่มขึ้นกว่า 7.96 ล้านบาร์เรล อยู่มากกว่า 404.0 ล้านบาร์เรล รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์น้ำมันโลกมีเพิ่มมากขึ้น หลังราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นเหนือระดับ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศผู้นำเข้าน้ำมันดิบ

สอท.หวังน้ำมันแพงดันเอฟทีพีง

นายเกรียงไกร เอียวรุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ในภาวะที่น้ำมันในตลาดโลกปรับขึ้นในระดับสูงทะลุไปที่ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และคาดว่าจะทำสถิติไปถึง 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ก็เริ่มส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมแล้ว โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าที่ค่าเอฟที ที่จะต้องปรับขึ้นตามราคาน้ำมัน ค่าขนส่งต่างๆ ทั้งค่าระวางเรือ เครื่องบิน และรถบรรทุก ก็จะมีเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมก็ได้ปรับตัว โดยการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปผลิตไฟฟ้าบนหลังคาโรงงาน และใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบอื่นในช่วงพัก เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้างานรวมทั้งยังได้ปรับเวลาการผลิตไปผลิตในช่วงที่ใช้ไฟฟ้าน้อย เพราะมีราคาค่าไฟฟ้าต่ำกว่าช่วงพัก

“ในขณะนี้ยังได้รับผลกระทบไม่มาก เพราะโรงงานได้ปรับตัวรับมือกับราคาน้ำมันแพงไว้แล้ว แต่ถ้าราคาน้ำมันโลกแตะที่ระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็จะกระทบกับผู้ประกอบการอย่างแน่นอน โดยในขณะนี้น้ำมันปรับตัวจาก 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล มาอยู่ที่ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ก็ทำให้ต้นทุนการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นประมาณ 6-8% ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานมากหรือน้อย เช่น โรงงานแก้ว และเซรามิกที่ใช้ไฟฟ้าเยอะ ก็จะได้รับผลกระทบมาก”